



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว หนุนครูสภาเอาจริงสถาบันผลิตครูแบบเล่นๆ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เผยถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการคุรุสภาระบุว่าพ.ร.บ.สภาคุรุบัญญัติให้คุรุสภามีหน้าที่รองรับหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกต่างๆทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและเอก แต่ปรากฏว่ามีหลายสถาบันยังไม่ส่งหลักสูตรให้คุรุสภารับรองว่า ตนเห็นด้วยที่คุรุสภาออกมาพูดในเรื่องนี้ และเคอร์จะเอาจริงเอาจริงกับการผลิตนิสิต นักศึกษาที่จะจบออกไปเป็นครูได้แล้ว ที่ผ่านมาระยะเวลาการผลิตครูมาโดยตลอด ไม่มีความจริงใจต่อการผลิตครู ในการเป็นครูซึ่งถือเป็นวิชาชีพหนึ่งซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากคุรุสภา ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญสำคัญในการดูแลมาตรฐานเพื่อให้แต่ละสถาบันการศึกษาได้ทำหน้าที่ผลิต อยากเห็นคุรุสภามีความเข้มแข็ง พูดให้ชัดเจนว่าจะมีส่วนในกระบวนการร่วมสร้างมาตรฐานนิสิต นักศึกษาที่จะจบออกไปประกอบวิชาชีพนี้ได้อย่างไร นอกจากนี้คุรุสภาเองก็ต้องปรับตัวเองเพื่อเข้าสู่ความทันสมัยในเรื่องของหลักสูตร แนวคิดต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาต้องการให้ผู้เรียนรู้เท่าทันโลกด้วย

'ถึงตอนนี้อยากเห็นทุกหน่วยงานตั้งแต่สถาบันที่ผลิตครู ผู้รับครูเข้าทำงาน ตลอดถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานมาคุยกันให้ชัด จัดสัมมนาระดมความคิด เพื่อร่วมกันสร้างแบบตรวจสอบวัดมาตรฐานผู้ที่จะจบออกไปเป็นครูร่วมกัน และขอเสนอแนะว่าควรสร้างต้นแบบการผลิตครูขึ้นในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่สอนด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่เอาจริงเอาจริงในการผลิตครู 4-5 แห่ง เพื่อสร้างเป็นต้นแบบขึ้น ซึ่งการคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่จะมาเป็นต้นแบบนั้น ต้องดูในรายละเอียด ไม่ใช่เลือกแบบสะเปะสะปะ หรือเลือกสถาบันที่วิ่งไล่ล่าผู้เรียนอย่างนี้ก็ไม่มีความหมาย ผมเคยนำเรื่องนี้หารือกับนายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บ้างแล้ว'

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ต้องเร่งปรับรูปแบบการผลิตครูกันได้แล้ว ซึ่งขณะนี้มศวก็กำลังทำอยู่ อย่าลืมว่าโลกเปลี่ยนไป เราเห็นปัญหาว่าร่วมกันว่าการผลิตครูมีปัญหา ไม่สามารถสร้างครูที่มีคุณภาพได้ รัฐบาลเคยให้ทุนนักเรียนที่เรียนดีมาเรียนครู ก็ให้เพียง 1 ปี แล้วหายไป จะเห็นว่าไม่มีความจริงใจในการเอาจริงเอาใจต่อการผลิตครู จึงอยากชักชวนสถาบันการศึกษาที่เอาจริงเอาจริงในเรื่องนี้มาทำงานและขับเคลื่อนการผลิตครูร่วมกัน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กัน